



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง อนุต.หนองบัวศาลา โทร. ๐-๔๔๒๑-๘๑๒๒, ๒๑-๘๔๘๔ ต่อ ๑๐๓

ที่ นม. ๗๒๘๐๒/- วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง... การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน นายกองค้การบรหิการส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อ้างถึง หนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ที่ ตผ ๐๐๕๔.๑ นม/๕๘๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาได้จัดส่งผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จากการเข้าตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการปิดตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕.๓/ว ๗๓๙๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕.๓/ว ๖๖๙๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. หนังสือคลังจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๐๓/ว๐๐๐๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อพิจารณา

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงเห็นควรจัดส่งสำเนาผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและประกาศเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป พร้อมทั้งประกาศลงเว็บไซต์ www.nongbuasala.go.th ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมนัสนันท์ รติธัญบุรณ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นของ.....

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณา ส่งให้เลข ๑ ของ กองพัสดุฯ ไปพิจารณาขอซื้อ สินค้าของปศุสัตว์
และปรารถนาเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับสัตว์ปศุสัตว์



(นางสาวศุภักษร ชัด นูญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

- เพื่อโปรดพิจารณา และเห็นควรให้ จัดทำพิมพ์เขียวอาคาร
ของทาง อบต.หนองบัวศาลา

พ.จ.ต.



(สมนึก ชื่นอิสรา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

- เพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวสุกัญญา ตำนกระโทก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

- ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบต่อไป



(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่ง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์การอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

บัดนี้ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจสอบและ จัดส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัวศาลา แล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ และผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนได้ทราบ โดยทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ และท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nongbuasala.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจำเริญ เปกล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

กองคลัง (ฝ่ายการเงินและบัญชี)